

เตลีทีวีส์

ฉบับที่ 24,585 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 22

สกลนครพัฒนาการผลิต และการตลาดข้าว



นายสุวิยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาขีดความสามารถการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อจะใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์

ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าสหกรณ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรได้และเชื่อมต่อไปยังแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เรียกว่า Thailand 4.0

คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม โดยจะไม่ผลิตเพื่อขายกันแบบสด ๆ แบบที่ผ่านมา เช่น ปอกข้าวไม่ได้ หวังขายแบบข้าวเปลือกเพียงทางเดียว หากแต่จะแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

โดยเริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกจะต้องผ่านการวิจัยพัฒนามาแล้วว่าเหมาะสมทั้งพื้นที่และความต้องการของตลาด เช่น ข้าวทานแล้วรักษาน้ำรุงสุขภาพ มีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการผลิตของประเทศ มีคุณค่า และมีมูลค่า ด้วยการให้มีการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการภาคการเกษตร ซึ่งจะต้องให้เกิดขึ้นแบบเชื่อมโยงกันทั้งระบบ

ทางด้านว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้กล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า กรมส่งเสริม



ข้าวสารคุณภาพ



ผู้บริหารร่วมเปิดงาน

การเกษตรได้เห็นความสำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันของเกษตรกร ให้สามารถเป็นผู้ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรสมาชิกได้อย่างทั่วถึง

สหกรณ์จังหวัดสกลนครจึงได้จัดอบรมพัฒนาขีดความสามารถการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2560 ขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จากจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 13 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก 38 สหกรณ์ มีสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วม 76 คน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้สังเกตการณ์ อีก 34 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรให้สามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องวิธีลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการการผลิตเมล็ด

พันธุ์แบบแปลงใหญ่ และการเชื่อมโยงเครือข่าย
ข้าว รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ ให้เกิดการขยายผลการ
ใช้เมล็ดพันธุ์ดีและการกระจายข้าวสารจาก
สหกรณ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุน
คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่าง ๆ

และคาดว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมจะสามารถ
ข้าวสารพร้อมจำหน่าย

มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี
แก่เกษตรกรและเกษตรกรจะสามารถนำเอา
เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี จะเป็น
การลดต้นทุนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพได้
อย่างถูกวิธี

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการบริหาร
จัดการผลิตเมล็ดพันธุ์แบบแปลงใหญ่ การ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้าวและเมล็ดพันธุ์ ให้เกิด
การขยายผลการใช้เมล็ดพันธุ์ดีและการ
กระจายข้าวสารสหกรณ์ให้ทั่วถึงมากขึ้นต่อไป.

ณานีศา คำจวง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร



ข้าวใหม่ผลิตดี